



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีทุกช่อง M2F โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์มติชน	งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุข โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนนทบุรี รองปลัด สธ. อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สธ. และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ฯ
มติชน คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ แนวนหน้า เดลินิวส์ M2F เว็บไซต์แนวหน้า	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรม. ว่า กรม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่..พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ 1.ให้สามารถนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 ได้ในกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 2. ยกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครอง ไม่เกินจำนวนที่จำเป็น สำหรับการใช้รักษาโรคเฉพาะ หรือ สำหรับการบำบัดหรือการบำบัด หรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 3.เพิ่มเติมให้ใช้ยาเสพติดประเภท 5 ได้ เพื่อการรักษาโรคตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย 4.กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้ เฉพาะสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น ในส่วนของ ป.ป.ส.ให้มีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็น หรือ ให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท 5 ได้ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยให้รมว.สธ. อาจจะประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสพพืชกระท่อมได้ โดยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยกรม.ได้เพิ่มเติมว่า กระบวนการทั้งหมดหลังจากพ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศบังคับใช้ สธ.จะเป็นผู้กำหนดและควบคุมไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี ไว้ในบทเฉพาะกาล และหลังจาก 5 ปี จะทบทวนอีกครั้งว่าควรปรับปรุง อนุญาตหรือปรับลดเพิ่มเติมอะไรได้บ้าง ขณะที่พืชกระท่อมได้ปรับจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มาอยู่ที่ประเภท 2 เมื่อกรม.เห็นชอบแล้วจะส่งร่างดังกล่าวพร้อมแนบความคิดเห็นกลับไปยัง สนช.พิจารณาอีกครั้งต่อไป
คมชัดลึก ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ แนวนหน้า คมชัดลึก	-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การปลดล็อก เพราะกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 เพียงแต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาในเรื่องการรักษาโรค โดยจะใช้เป็นบทเฉพาะกาลในระยะเวลา 5 ปีก่อน ซึ่งต้องส่งกลับไปให้ สนช.พิจารณาอีกครั้ง
โพสต์ทูเดย์	-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ยังต้องระวังการจดทะเบียนสิทธิบัตรกระบวนการ ผลิตเป็นสารสกัด CBD และ THC ที่ต่างชาติยื่นคำขอไว้ล่วงหน้าร่วม 10 คำขอ หน่วยงานรัฐ รพ.รัฐและเอกชน และผู้ที่มีความสามารถแปรรูปหรือสกัดกัญชาหรือกระท่อม ควรรีบไปขอจดทะเบียนโดยเร็ว
มติชน เดลินิวส์	-เสนอข่าว นายสมชาย แสวงการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า วิป สนช.พร้อมนำร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสัปดาห์นี้ ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ต่างชาติมาจดสิทธิบัตรเด็ดขาด
เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.กำลังเร่งยกร่างกฎหมายลูกที่จะออกตามร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ที่เสนอโดยสนช. ส่วนการยกร่างประกาศ รมว.สธ. ยกสถานะสารสกัดน้ำมันกัญชาจากยาเสพติดประเภท 5 มาเป็นประเภท 2 ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าสามารถทำได้หรือไม่ สิทธิบัตรสารสกัดกัญชา -เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับยื่นคำขอลิทธิบัตรจากต่างชาติ ทั้งๆ ที่มีการขอสารที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เนื่องจากพบว่ามีการขอจากต่างชาติ ซึ่งไม่ควรรับแต่แรก และเมื่อรับแล้วก็ไม่เพิกถอน โดยมีการประกาศโฆษณาสิทธิบัตรไปแล้วอย่างน้อย 8 คำขอ โดยเฉพาะคำขอลิทธิบัตร "ไฟโต

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>แคนนาบินอยด์ในการรักษามะเร็ง” ของบริษัทหนึ่ง ที่ประกาศโฆษณาเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2557 ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการขอรับสิทธิบัตรสารสกัดต้นแคนนาบิส ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืช ซึ่งระบุว่า ต้องยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2562 และเมื่อได้สิทธิบัตรแล้วจะหมดอายุวันที่ 29 มิ.ย. 2573 ทำให้ระหว่างนี้ อภ.ไม่สามารถผลิตสารสกัดจากัญชาได้ รวมทั้งการวิจัยอื่นๆ ด้วย ซึ่งพ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 28(1) เขียนชัดเจนว่า ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรไม่ถูกต้องตามมาตรา 17 หรือการประดิษฐ์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 9 ให้สั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรนั้น แต่อธิบดีกลับไม่ทำ ทั้งนี้ มูลนิธิ เอพีทีเอ วีโอที และศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา จะประชุมหารือพร้อมแถลงข่าวในวันที่ 14 พ.ย. ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทำผิดจริง ในวันที่ 14 พ.ย. เครือข่ายฯ จะแถลงข่าวตอบโต้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เบื้องต้นอยากสนับสนุนให้องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะได้รับความเสียหายโดยตรง เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยสารสกัดจากัญชา</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาฯ สนใจเรื่องกัญชารักษาโรคมามากหลายปี ได้จัดประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค เพื่อจัดตั้ง แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION) โดยวันที่ 21 พ.ย.จะขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยกับการให้บริษัทข้ามชาติขึ้นทะเบียนได้ เท่ากับเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่ ในอนาคตผู้ป่วยจะไม่มีโอกาสเข้าถึงยากัญชารักษาโรค นอกจากคนมีเงินเท่านั้น</p>
<p>ไทยโพสต์ ผจก.รายวัน 360องศา</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบตามที่ สธ. เสนอแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ยา โดยมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรม การ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์การผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดยาต่างๆ จะมาจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตขึ้นทะเบียนยา เพื่อให้กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นไปรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดให้ รพ.สธ.สามารถประกาศกำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรการสำหรับการผลิต ขาย นำเข้ายา โดยใช้มาตรการจากต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ โดยอย.ไม่ต้องนำเสนอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ จัดผู้ที่ยื่นคำขอ ให้เป็นกระบวนการอนุญาตของกระทรวงการคลัง และในท้าย พ.ร.บ.ยังแก้ไขบทกำหนดโทษการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นเพียงการกำหนดอัตราเพดานขึ้นสูงเท่านั้น และยังมีกำหนดการขึ้นทะเบียนตำหรับยา หรืออายุของยาทุก ๆ 5 ปีด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ภก.โกธสร ชัยโรจน์กาญจนาน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี และเลขาธิการกลุ่มเภสัชเพื่อมวลชน เปิดเผยว่า หลังจากที่ร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับแก้ไขล่าสุดเสนอเข้าครม.วันที่ 13 พ.ย. และครม.มีมติอนุมัติแล้ว ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังขายังคงเป็นมาตรา 6 ที่ให้เพิ่มความในมาตรา 11/1 , 11/2 , 11/3 และ 11/4 โดยเฉพาะในมาตรา 11/3 เรื่องค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่าย ที่ให้เงินเป็นของอย.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทางกลุ่มได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อกระตุ้นให้ตระหนักในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากร่างพ.ร.บ.ยาฉบับนี้ และจะมีการนัดหมายพูดคุยกับเครือข่ายอีกครั้ง ทั้งนี้ พบว่าหลังจากที่อย.เรียกผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้าร่วมพูดคุยกันในวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา และมีข้อสรุปให้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงส่งผลให้เสียงคัดค้านจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับแก้ไขนี้ลดน้อยลง</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>ผจก.รายวัน 360 องศา เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ค่ายา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.สถานพยาบาล กำหนดให้รพ.เอกชนต้องแสดงราคาการรักษาต่าง ๆ ในที่เปิดเผยให้ประชาชนเห็นได้ชัด และสามารถสอบถามได้อย่างสะดวก ขณะนี้สธ.อยู่ระหว่างหารือกับก.พาณิชย์ ถึงแนวทางในการจัดให้คำรักษาพยาบาลเป็นสินค้าบริการที่ต้องมีการควบคุม โดยไม่ให้ชัดกับ พ.ร.บ.สถานพยาบาล เบื้องต้นอยากให้รพ.แต่ละแห่งแสดงราคาสินค้าขึ้นเว็บไซต์ทุกรายการ เพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบราคากัน</p> <p>-นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันที่ 19 พ.ย.2561 กรมฯ จะหารือกับ สธ. หลังจากที่กรม สบส.ได้เห็นชอบแนวทางในการผลักดันให้รพ.เอกชนนำค่ายา คำรักษาพยาบาล เผยแพร่บนเว็บไซต์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทย</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p>ของรพ. เบื้องต้นจะร่วมกันกำหนดรายชื่อยาและคำรักษาพยาบาลที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการมาก่อน เพื่อให้นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ จากนั้นจะเชิญตัวแทนรพ.เอกชนมาร่วมกันหารือถึงความพร้อมในการดำเนินการ และลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันต่อไป คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณ เม.ย. 2562 นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้สธ.แปลงภาษายาและคำรักษาพยาบาลของรพ.ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และยังมีแผนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำแอปพลิเคชันในการรวบรวมคำยา คำรักษาพยาบาล ของรพ.แต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละรพ. ซึ่งหากผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่ายา คำรักษาพยาบาล ไม่ตรงกับที่ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ สามารถร้องเรียนได้ ทั้งที่กรมการค้าภายใน 1569 หรือที่ สคบ.</p> <p>-เสนอว่า งานของรพ.สธ. คือแก้ไขราคาขายหน้ากล่องที่ตั้งไว้สูง เพื่อให้รพ.เอกชนเก็บลูกค้าได้เต็มที่ โดยทำให้ราคาหน้ากล่องลดลงมาในเกณฑ์ที่ร้านยาขายบวกกำไรในอัตราที่เหมาะสม</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน</p> <p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>ข่าวสด คมชัดลึก</p> <p>ไทยรัฐ M2F เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>สปริงนิวส์</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>สปริงนิวส์</p> <p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>เว็บไซต์กระปุก</p> <p>สปริงนิวส์</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p>รพ.เอกชนปฏิเสธการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีรพ.เอกชนไม่รับรักษาผู้ป่วยถูกสาดน้ำกรด จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ว่า เจ้าหน้าที่ลงไปสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 12 พ.ย. พบการกระทำผิดบางเรื่องที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูงแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมทั้งได้นำกล้องวงจรปิดทั้งหมดส่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาแล้ว คาดจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้ ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ดำเนินการต่อ ส่วนเรื่องมาตรฐานสถานพยาบาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่อีก 1 ชุดลงไปสอบสวนต้องพิจารณาทั้งเครื่องมือ ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะสั่งให้รพ.ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ดำเนินการจะถูกลงโทษตั้งแต่พักใบอนุญาต ไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล ขณะนี้ยังไม่ได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงประเด็นนี้ ส่วนเรื่องการเยียวยาความเสียหายแก่ญาติ เนื่องจากเป็นรพ.เอกชนจึงไม่เข้าข่ายได้รับการชดเชยความเสียหายตาม ม.41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ให้สัมภาษณ์กรณีคนขับแท็กซี่ให้ปากคำว่า น.ส.ช่อลัดดาไม่ได้เสียชีวิตบนรถ แต่เสียชีวิตที่รพ.บางมด ว่า ไม่กระทบการดำเนินคดีกับรพ. เพราะประเด็นสำคัญคือคนขับแท็กซี่ให้การว่า น.ส.ช่อลัดดาอาการหนักขึ้นฉุกเฉิน ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ จะเดินทางไปสำนักงานเขตบางขุนเทียนและเขตบางบอน เพื่อยื่นตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร ใบอนุญาตตรวจสอบอาคาร และใบอนุญาตเปิดใช้อาคารรพ.พระราม 2 และรพ.อีกแห่งย่านบางบอน ว่าถูกต้องตามแบบก่อสร้างหรือไม่ อาคารและการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ตรงตามมาตรฐานก.สาธารณสุขหรือไม่ นอกจากนี้ จะร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีรพ.อีกแห่งหนึ่งในย่านบางบอนซึ่งเป็นรพ.ลูก รับผู้ป่วย 30 บาทจากรพ.พระราม 2 มารักษา แต่ให้รพ.พระราม 2 เบิกคำรักษาพยาบาลจากสธ.</p> <p>-กล่าวว่า นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม โฉนดผ่านเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ระบุว่า โชเฟอร์แท็กซี่พบนางช่อลัดดาและนำส่งรพ.บางมด แต่เห็นอาการไม่ดีจึงเดินทางไปรพ.พระราม 2 ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านหน้าและไม่มีหมอ จากการตรวจสอบไม่มีประสานไปยังรพ.บางมด และรพ.พยาบาลที่มีอยู่ 2 คนไม่ได้ไปส่ง โดยเจ้าหน้าที่เวรเปลยอรับไม่มีแพทย์อยู่ในที่เกิดเหตุ มีเพียงพยาบาลทำแผล ส่วนผลชันสูตรเบื้องต้นจาก รพ.ศิริราช ระบุว่า ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว จะดำเนินการแจ้งความคดีอาญากับผู้บริหาร ที่ปรึกษา และแพทย์รพ.พระราม 2 เพราะไม่มีแพทย์ตลอดเวลาทำการ ทำให้ผู้ป่วยเจ็บไม่ได้รับการช่วยเหลือและปฏิเสธการรักษาด้วย เข้าข่ายเป็นการกระทำประมาทจนทำให้มีผู้เสียชีวิต มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541</p> <p>-เสนอข่าว ประชาสัมพันธ์รพ.บางมด แจ้งว่า ขณะนี้รพ.ได้ชี้แจงอาการของ น.ส.ช่อลัดดา ขณะที่มารักษาตัวและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมแล้ว เนื่องจากมีสื่อหลายสำนักที่เดินทางเข้ามาสอบถามจำนวนมาก จึงอยากให้รอคำแถลงการณ์ของทางสำนักงานประกันสังคม</p> <p>-เสนอข่าว นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เดินทางไปยังบ้าน น.ส.ช่อลัดดา เพื่อเคารพศพและแจ้งแนวทางการช่วยเหลือตามกฎหมาย โดยเบื้องต้นได้ให้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000 บาท เงินช่วยเหลือจากก.ยุติธรรม 110,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทำเรื่อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ บทบรรณาธิการ</p>	<p>การศึกษาของบุตรจากกรุงเทพฯ มาที่ขอนแก่น เพื่อให้ได้รับสิทธิ์เรียนฟรีตามระเบียบของทางราชการ ส่วนพม.จะทำเรื่องครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือแบบรายเดือนตามระเบียบที่กำหนด และยังให้สาธารณสุข อ. แวงใหญ่ ส่งทีมเยี่ยมเยียนจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมทั้งรักษาบาดแผลที่ถูกน้ำกรดกระเซ็นได้รับบาดเจ็บ</p> <p>- กล่าวว่ นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตฟรี 72 ชั่วโมงแรก เป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาล กรณีพ.พระราม 2 ปฏิเสธผู้ป่วยฉุกเฉิน เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาล กรมสบส.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพ.ทั้งสองแห่ง คาดว่าจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งผลสอบสวนต้องทำเป็นกรณีตัวอย่าง เพราะนโยบายนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน โดยกรณีนี้เข้าข่ายป่วยฉุกเฉิน ถูกกำหนดไว้ชัดเจนในหลักเกณฑ์ของสพฉ. แบ่งเป็น กลุ่มอาการป่วยฉุกเฉิน 20 กลุ่ม อาการ และการบาดเจ็บฉุกเฉิน 5 กลุ่มอาการ ประกอบด้วย ถูกทำร้ายร่างกาย ไหม้ ลวก เหตุความร้อน สารเคมี ไฟฟ้าชอร์ต ตกน้ำ พลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุ ซึ่งอาการจากการถูกสาดน้ำกรดเป็นกรณีฉุกเฉินที่พ.ต้องให้การรักษาส่งสำคัญ ผลสอบที่ออกมาต้องคุ้มครองสิทธิประชาชนและคำนึงถึงมนุษยธรรมที่บัญญัติไว้ กฎหมายถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะรักษาและปกป้องสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริง</p>
<p>แนวหน้า เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ห้างท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต Central แจ้งวัฒนธรรม รมรณรงค์การมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ซึ่งจะติดบนผลิตภัณฑ์ 7 กลุ่มชนิดอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ นม 103 ผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ เพื่อบอกคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณแคลอรี เกลือ น้ำตาล คาร์โบไฮเดรต /วันหมดอายุ/ เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ซื้อในการระวังรักษาสุขภาพไม่ให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เว็บไซต์ Hfocus เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>วันเบาหวานโลก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธ์เบาหวานโลก กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้รณรงค์เรื่อง “เบาหวานกับครอบครัว” เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความรุนแรงของโรค และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ. สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักมีโอกาเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่า หากมีอาการเหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก ตามัว มือเท้าชา บวม บัสสาวะออกน้อย ให้รีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคหัวใจ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรตรวจเช็กโรคเบาหวาน เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรดูแลตนเอง กินอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงของหวาน ชา กาแฟ น้ำอัดลม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ กินยาหรือฉีดยาตามคำแนะนำของแพทย์ และหมั่นตรวจสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์ไทยเฮลท์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>วิธีเลิกสูรา</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มสุราเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อผู้ติดสุรา ทำให้เสียสุขภาพ เสียสัมพันธภาพกับคนในครอบครัว และเสียการงาน ผู้ติดสุราจึงควรได้รับการบำบัดรักษาควบคู่กับการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด เพื่อเลิกสูราอย่างได้ผล</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวว่า การบำบัดรักษาสุรา มี 2 รูปแบบ คือ การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก สำหรับผู้ติดแบบไม่รุนแรงมาก ดูแลการรับประทานยาและควบคุมการหยุดดื่มได้ และการบำบัดแบบผู้ป่วยใน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ โดยแพทย์จะบำบัดรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และกระบวนการคิดควบคู่กันไป หลังการบำบัดรักษาแล้วควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น ร้านค้าที่จำหน่ายสุรา ครอบครัวควรช่วยดูแลและให้กำลังใจผู้ป่วยให้หยุดดื่มได้อย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์มติชน</p>	<p>เตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุ</p> <p>- เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกระดับ เพื่อพัฒนาแผนงานที่สอดคล้องกับสภาพจริงและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง เพื่อการรักษาฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนและมีสุขภาพดีให้ได้มากที่สุด โดยปี 2562 จะสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์อนามัยเขตเปิดแผนกดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่รพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชุมชนทุกพื้นที่ในอนาคต ส่วนกลุ่มคนอายุ 45-55 ปี ต้องเร่งสร้างความรู้ ชวนปรับเปลี่ยนสุขภาพกายให้แข็งแรง ห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และวางแผนการเงิน ออมเงินให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า	<p>การบริจาคอวัยวะ</p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ของการบริจาคอวัยวะ" มีผู้บริหารพ. 22 แห่ง บุคลากรทางการแพทย์ ศัลยแพทย์ หัวหน้าพยาบาล ผู้เกี่ยวข้องใน งานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเข้าร่วมสัมมนา เพื่อระดมสมอง ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันยกระดับ การบริจาคอวัยวะให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในเอเชีย โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.รพ. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทย ว่า ในผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นสิ่งที่จำเป็นและดีที่สุดที่สุด เป็น การต่อลมหายใจและมอบชีวิตที่มีคุณภาพให้กับผู้ได้รับ ซึ่งสธ.เป็นแกนหลักในการพัฒนาระบบและบุคลากรด้านการ รับบริจาคอวัยวะ เพื่อให้งานรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยอยู่ในระดับสากล</p>
ไทยรัฐ	<p>โครงการหมอชวนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และเพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือ เดินที่ถุกวิถี ที่เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลาง จ.ชัยนาท โดยวันที่ 20 พ.ย. รับมอบคทาและธงวิ่งรอบเมืองชัยนาท ระยะทาง 3 กม. วันที่ 21 พ.ย. ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมวิ่งพร้อมทั้งส่งมอบคทาต่อไปยัง จ.สิงห์บุรี</p>
เว็บไซต์บ้านเมือง ผู้จัดการออนไลน์	<p>กิจกรรมเดิน-วิ่ง ต้านโรค NCDs</p> <p>-เสนอข่าว สสส.เชิญชวนคนรักสุขภาพร่วมงาน เดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 "วิ่งปลอดภัย กินอาหาร ปลอดภัย ไร้โรค NCDs" กระตุ้นให้คนไทยเลือกบริโภคอาหารปลอดภัยและวิ่งอย่างปลอดภัย โดยความ ร่วมมือของ ก.พาณิชย์ ก.มหาดไทย ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.สาธารณสุข สสส. และ มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อ สุขภาพไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการมีกิจกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสินค้า เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรนวัตกรรม ณ อาคารรัฐสภา</p>
เดลินิวส์	<p>ความปลอดภัยทางถนน</p> <p>-เสนอบทความว่า ในปี 2556 ประเทศไทยติด 1 ใน 20 ลำดับแรกของโลกด้านอุบัติเหตุ โดยมีการสูญเสียชีวิต มากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 และคาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นที่ 1 ของโลก มติ ครม.วันที่ 29 มิ.ย. 2553 กำหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยตั้งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทางถนนในปี 2563 ให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ยังท้าทาย เนื่องจากข้อมูลอัตรา การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของ สธ. มีการตั้งเป้าหมายปีงบประมาณ 2560-2564 สูงกว่าเป้าหมายตาม ทศวรรษความปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 16 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่งอีก 2 ปี จะครบ กำหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ยังเหลือโจทย์หลักน่าจะถูกรวบรวมครั้งใหญ่ โดยกรอบการเดินหน้า ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 2.การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและถนนที่ ปลอดภัย 3.การจัดการยานพาหนะที่ปลอดภัย 4.ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย และ 5.ระบบการดูแลรักษาหลังเกิดเหตุ</p>
สยามรัฐ	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ขณะนี้ทีมงานที่ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ มิติด้านสุขภาวะ ที่มีประเด็นการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ จึงร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหา โดยตรวจพบผู้ป่วยช่วงต้นเดือน ก.ย. 2561 ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ จ.สงขลา ตอนล่าง หน่วยงานสาธารณสุขได้ดำเนินการป้องกันรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ อย่างไร ก็ตาม เนื่องจากหลายแห่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับมีมิติของสังคมจิตวิทยาที่ทำให้ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่</p>
ไทยรัฐ เว็บ workpointnews	<p>ขอความช่วยเหลือเด็ก 3 หู</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ พมจ.ปทุมธานี, บพด.ปทุมธานี, อาสาสมัคร พม. และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำ น.ส.ปราณี ชันวิมาร อายุ 54 ปี และลูกสาว ด.ญ.ชมพู่ อายุ 13 ปี เข้าพบนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บ kapook	<p>เพื่อเด็กและสตรี เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีดวงตาข้างซ้ายของน้องชมพู่มีเนื้องอกที่โตขึ้นเรื่อยๆ ตามวัย จนเริ่มจะมองไม่เห็น และมีใบหน้าเบี้ยวผิดปกติ และมีเนื้องอกข้างหูซ้ายคล้ายกับหูที่ 3 จนถูกเพื่อน ๆ ล้อว่าเป็นเด็ก 3 หู จึงขอให้ช่วยประสานแพทย์ช่วยทำการรักษา</p> <p>นางปวีณา กล่าวว่า เรื่องหูและใบหน้าเบี้ยวผิดปกติ ได้ประสานรพ.ยันฮีแล้ว ยินดีให้ความช่วยเหลือ ส่วนเนื้องอกในดวงตาต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิเศษก่อนประเมินการรักษา ทั้งนี้หากแพทย์ท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาเนื้องอกในดวงตา ขอช่วยให้คำแนะนำกับทางมูลนิธิฯ ที่ 081-814-0244, 098-478-8991</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>ยาต้านมะเร็งเต้านมระยะลุกลาม</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า บริษัท ไฟเซอร์ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นยาใหม่สำหรับรักษามะเร็งเต้านมในระยะลุกลามและแพร่กระจาย ซึ่งในประเทศไทยได้รับอนุมัติตำรับยาจาก ออย.เมื่อปีที่ผ่านมา และบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย ได้บริจาคยานี้ให้มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 50 คน โดยยาสูตรแรกใช้กับผู้ป่วยที่ไม่เคยรับยาต้านฮอร์โมนใด ๆ มาก่อน ส่วนสูตรที่สองใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านฮอร์โมนแล้วต้องยา ข้อจำกัดการใช้ยา คือ ต้องใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจาย และมีตัวตอบรับฮอร์โมนอยู่ในเซลล์มะเร็งเท่านั้น ส่วนผลข้างเคียงมีน้อยกว่ายาเคมีบำบัด ที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการเม็ดเลือดขาวต่ำ ทำให้มีไข้ติดเชื้อ และเกิดผลกระทบบกกับระบบทางเดินอาหาร แต่พบไม่เกิน 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ใช้ยา</p>
เดลินิวส์ มติชน	<p>โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชน กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศและเยาวชนทั่วไป ตามนโยบาย Ending AIDS และกล่าวว่า จากการคาดประมาณการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กทม. ปี 2561 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ 77,034 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2,086 คน ในจำนวนนี้มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มอายุที่พบการติดเชื้อมากที่สุดคือ เยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี จึงได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ชื่อ "โปรแกรมก๊วนทิน" และนำข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองมาร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนป้องกันช่วยเหลือและส่งต่อดำเนินการในโรงเรียนนาร่อง 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนจินะอุทิศ โรงเรียนวัดบางนาใน โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนมัธยมขนาดนาอูปลัดัมภ์ และโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม</p>
แนวหน้า	<p>กทม.สำรวจทมาจรจัด</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผวจ.กทม. กล่าวว่า กทม.จัดประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้สำเร็จในปี 2563 โดยเชิญกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีมหานคร สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมคนรักสัตว์ ร่วมหารือ และให้ 50 สำนักงานเขต สำนักอนามัย รับนโยบายแนวทางการจัดการ เฝ้าระวัง สืบสวนสุนัขจรจัดทุกเขต หากพบสร้างภาระ ความเดือดร้อนตามเรื่องร้องเรียน ให้จับส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงสุนัข อ.ทพทัน จ.อุทัยธานี</p>
ข่าวสด	<p>วิจัยยาใหม่จากเชื้อรา</p> <p>-เสนอข่าว ฝ่ายวิชาการ สกว. ร่วมกับมูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และม.นานจิง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "THE 7TH CHINA-THAILAND BILATERAL WORKSHOP ON NATURAL PRODUCTS AND DRUG DISCOVERY" ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 2561 ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ ม.นานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาใหม่จากสารในธรรมชาติระหว่างนักวิจัยชั้นนำของทั้ง 2 ประเทศ</p> <p>รศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท วุฒิเมธีวิจัย สกว. กล่าวว่า เชื้อราในธรรมชาติเป็นแหล่งสารเคมีสำคัญในการคิดค้นยาใหม่ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ศึกษาฤทธิ์ของสารเหล่านี้ในเชิงลึกเพื่อการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างเพียงพอ จึงทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยเคมีทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อแยกและวิเคราะห์โครงสร้างของสารเคมีจากเชื้อราที่พบในประเทศไทย รวมถึงศึกษากลไกการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล และศักยภาพในการรักษาโรคในสัตว์ทดลอง จนค้นพบสารเคมีหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการคัดหลั่งของคลอโรไธโอออนในเซลล์ลำไส้มนุษย์ สารบางตัวออกฤทธิ์โดยจับกับโปรตีนช่องทางผ่านคลอโรไธโอออนในเซลล์ลำไส้โดยตรง และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นยารักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคอูจจาระร่วง โดยในปี 2563 สกท.จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 8



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch